

# กรมพัฒนาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย์ ปลื้ม มหกรรม ศูนย์รวม e-Commerce เคลื่อนที่ทั่วประเทศ ครั้งที่ 5 ภาคใต้ ปิดฉากตามเป้า



กรมพัฒนาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย์ ปลื้ม มหกรรมศูนย์รวม e-Commerce เคลื่อนที่ทั่วประเทศ ครั้งที่ 5 ภาคใต้ ปิดฉากตามเป้า หลังจากที่ เดินหน้ากิจกรรมเสริมศักยภาพด้านอีคอมเมิร์ซผู้ประกอบการในภาคใต้ ท่ามกลางผู้ประกอบการมากมายหลายตาที่เข้ามาร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ให้กับตนเองและเพื่อพัฒนาช่องทางการตลาดเพิ่มเติม

ยิ่งรู้...ยิ่งรวย กับกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ให้กับ ผู้ประกอบการที่ได้รับการเสริมความรู้เกี่ยวกับการค้าออนไลน์ ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา อายากรวยต้องรู้ กับกิจกรรมการให้ความรู้เกี่ยวกับ e-Commerce ทุกมิติ ใน 7 โซนกิจกรรม ได้แก่

- 1) การเปิดร้านออนไลน์ง่ายจบในที่เดียว, 2) การถ่ายรูปอย่างไรให้สะดุดตา น่าสนใจจนยอดขายทะลุเป้า พร้อมบริการถ่ายรูปสินค้าฟรี,
- 3) การสร้างคอนเทนต์การเขียนอย่างไรถึงขายของดี คำโฆษณาที่โดนใจผู้ซื้อ บริการเขียนบทความขายสินค้าให้ฟรี,

4) ให้คำปรึกษาการลดต้นทุนการจัดส่งสินค้าให้ถูกลง และรวดเร็ว, บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับธุรกรรมการเงินที่ปลอดภัยเชื่อถือได้, 5) การสร้างความน่าเชื่อถือด้วยเครื่องหมายการค้า DBD Registered และ DBD Verified, 6) กิจกรรมโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เชิงลึก เทคนิคการขาย จากกูรูชั้นนำของประเทศ และ

7) การออกร้านขายสินค้าที่คัดสรรจากเว็บไซต์ของดีทั่วไทยดอทคอมมาจำหน่ายในราคาพิเศษ

โดยคุณธานี โอฬารรัตน์มณี ผู้อำนวยการกองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และคุณฉัตรสุดา ชุมแสง พาณิชย์จังหวัดสงขลา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานฯ วันที่ 3 กันยายน 2562 ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ที่ผ่านมา ด้วยการนำทัพกูรูชั้นนำด้านการค้าออนไลน์ของประเทศเพื่อแบ่งปันเคล็ดลับการตลาดและการค้าในยุคดิจิทัลแก่ผู้ประกอบการในภาคใต้

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ร่วมเสริมศักยภาพด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ผู้ประกอบการสินค้าชุมชน ทั้งการเติมเต็มองค์ความรู้ต่างๆ พร้อมกับการพัฒนาบุคลากร ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจไทยไปสู่โลกการค้ายุคใหม่

ผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสารความรู้เพิ่มเติมได้ทาง [www.dbd.go.th](http://www.dbd.go.th) หรือ Facebook Fanpage : kongdeetourthai